

Số:49/TB-UBND

Kỳ Sơn, ngày 19 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc kết luận giải quyết tranh chấp đất đai theo kiến nghị của công dân

Ngày 30/5/2024 Ủy ban nhân dân xã nhận được đơn kiến nghị giải quyết tranh chấp đất của ông Hồ Văn Quảng, thường trú tại thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp về việc đề nghị giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Quảng với gia đình ông Hồ Văn Hoan và ông Hồ Trọng Cận, UBND xã Kỳ Sơn đã tiến hành kiểm tra xác minh thực địa thửa đất tranh chấp. Qua kiểm tra diện tích đất trên được UBND huyện Kỳ Anh cấp cho hộ ông Hồ Văn Hoan và hộ ông Hồ Trọng Cận sử dụng. Ngày 06/6/2024, UBND xã Kỳ Sơn có giấy mời các hộ gia đình liên quan đến làm việc và hòa giải vụ việc.

Qua buổi làm việc lần thứ nhất cả ba gia đình không thống nhất giải quyết nội bộ nên cuộc làm việc không có kết quả.

Đến ngày 19/6/2024 UBND xã tiếp tục mời các hộ có liên quan đến làm việc, qua buổi làm việc gia đình ông Hồ Văn Quảng yêu cầu hai gia đình ông Cận và ông Hoan trả lại 2/3 diện tích đất do ông Hồ Văn Viên và bà Phạm Thị Mợn để lại nhưng hai gia đình ông Cận và ông Hoan không nhất trí, UBND xã đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thống nhất giải quyết nội bộ với nhau nhưng hai bên không nhất trí, cuộc làm việc không thành.

Sau hai cuộc làm việc không thành, gia đình ông Hồ Trọng Cận yêu cầu UBND xã tiếp tục làm việc để giải quyết dứt điểm vụ việc. Đến ngày 16/7/2024 UBND xã tiếp tục mời các bên liên quan đến để làm việc, quá trình làm việc các bên không thống nhất với nhau nên vụ việc giải quyết không thành.

Sau khi UBND xã tổ chức làm việc nhiều lần nhưng các bên không thống nhất giải quyết và gia đình ông Hồ Văn Quảng yêu cầu UBND xã chuyển vụ việc lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết.

UBND xã Kỳ Sơn thông báo kết quả giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Hồ Văn Quảng với gia đình ông Hồ Trọng Cận và ông Hồ Văn Hoan như sau:

Sau khi tiếp nhận đơn thư của ông Hồ Văn Quảng, UBND xã Kỳ Sơn đã tiến hành kiểm tra xác minh và tổ chức hòa giải, giải quyết nhiều lần nhưng không có kết quả. Để đảm bảo quyền lợi cho công dân và theo trình tự thủ tục giải quyết vụ việc UBND xã xây dựng hoàn thiện hồ sơ chuyển lên cấp trên để giải quyết theo quy định.

Vậy UBND xã Kỳ Sơn thông báo kết quả hòa giải vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Hồ Văn Quảng với gia đình ông Hồ Văn Hoan và ông Hồ Trọng Cận tại thôn Sơn Trung 2 để các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan, Chi ủy, Ban cán sự thôn Sơn Trung 2 và các cá nhân có liên quan biết./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;
- Chi ủy, BCS thôn Sơn Bình 2;
- Các cá nhân có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Phương